



Các sản phẩm được giới thiệu, trưng bày tại sàn giao dịch công nghệ và thiết bị Thái Bình.

Nâng cao hiệu quả sàn giao dịch công nghệ và thiết bị Thái Bình

Sau khi được cải tạo, nâng cấp, hơn 1 năm qua, sàn giao dịch công nghệ và thiết bị Thái Bình đã phát huy vai trò, hiệu quả trong phát triển thị trường khoa học công nghệ (KHCN), góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm và doanh nghiệp.

Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị Thái Bình thành lập từ năm 2014, thuộc Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Thái Bình (nay là Trung tâm Ứng dụng thông tin KHCN và Đo lường thử nghiệm, Sở Khoa học và Công nghệ). Hoạt động của sàn gồm 2 hình thức: sàn trực tiếp (sàn thực) và sàn trực tuyến (sàn ảo). Sau lễ khai trương trưng bày, giới thiệu, giao dịch sản phẩm OCOP, sản phẩm KHCN và sản phẩm chủ lực của tỉnh vào tháng 2/2023, sàn giao dịch công nghệ và thiết bị Thái Bình đã chính thức bước vào giai đoạn hoạt động mới. Từ chỗ chỉ thực hiện chức năng hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tư vấn chuyển giao lựa chọn công nghệ, tư vấn về pháp lý, sở hữu trí tuệ thì nay sàn đã mở rộng hoạt động, hỗ trợ quảng bá các sản phẩm, tăng doanh thu cho các doanh nghiệp, đồng thời giúp tiêu thụ các sản phẩm OCOP, sản phẩm KHCN, sản phẩm chủ lực của tỉnh. Đây là mô hình sàn giao dịch công nghệ và thiết bị đầu tiên trên toàn quốc có gắn với sản phẩm OCOP, sản phẩm KHCN và sản phẩm chủ lực của tỉnh. Sàn thực có tổng diện tích sử dụng 515m², duy trì hoạt động đều đặn từ 7 giờ đến 21 giờ hàng ngày.

Đến nay đã có 50 tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh đưa sản phẩm vào trưng bày, giới thiệu, quảng bá, giao dịch tại sàn thực với khoảng 500 loại sản phẩm, hơn 5.000 đơn vị sản phẩm; bên cạnh đó còn có gần 300 sản phẩm được quảng bá, giao dịch trên sàn ảo. Các sản phẩm OCOP, sản phẩm KHCN và sản phẩm chủ lực của tỉnh được giới thiệu, trưng bày tại sàn đều niêm yết giá với đầy đủ thông tin về sản phẩm và quy trình sản xuất. Hàng ngày có hàng chục lượt khách đến tham quan, giao dịch và mua sắm các sản phẩm tại sàn. Sàn trở thành điểm đến quen thuộc của cả các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong và ngoài tỉnh. Ông Nguyễn Văn Khải, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dược vật tư y tế Khải Hà cho biết: Đối với Công ty chúng tôi, sàn giao dịch công nghệ và thiết bị Thái Bình có ý nghĩa rất lớn. Thông qua sàn, chúng tôi có thể quảng bá, giới thiệu các sản phẩm của Công ty, đồng thời đây cũng tạo cơ hội cho Công ty tiếp cận KHCN, kết nối với các nhà khoa học, các doanh nghiệp KHCN. Chúng tôi mong muốn nhân rộng, phát triển các loại hình sàn giao dịch

tương tự để Công ty chúng tôi có thêm nhiều kênh quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Chị Vũ Thị Thanh, phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Từ khi sàn giao dịch công nghệ và thiết bị Thái Bình giới thiệu, trưng bày các sản phẩm OCOP, sản phẩm KHCN và sản phẩm chủ lực của tỉnh tôi thấy rất tiện lợi cho người tiêu dùng. Đến đây có thể mua được nhiều mặt hàng chất lượng, mẫu mã đẹp, xuất xứ hàng hóa rõ ràng nên tôi hoàn toàn yên tâm. Thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục giao Trung tâm Ứng dụng thông tin KHCN và Đo lường thử nghiệm chủ trì, tăng cường liên kết, mở rộng thị trường tiêu thụ, giới thiệu các sản phẩm KHCN, sản phẩm OCOP và sản phẩm chủ lực của tỉnh thông qua các nhà phân phối, cửa hàng bán lẻ, siêu thị trong và ngoài tỉnh; tăng cường liên kết với các sàn giao dịch công nghệ, thiết bị trên toàn quốc và của Bộ Khoa học và Công nghệ. Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về hoạt động của sàn trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức đào tạo, nâng cao kiến thức, kỹ năng và trình độ cho các bộ phận quản lý và vận hành sàn.

THU HOAI

Sàng lọc, chăm sóc, điều trị viêm gan ngay từ y tế cơ sở

Thái Bình được lựa chọn là địa phương triển khai dự án tăng cường sàng lọc, chẩn đoán, chăm sóc và điều trị viêm gan tại tuyến y tế cơ sở. Với sự hỗ trợ của trung ương, tỉnh, Tổ chức Hợp tác phát triển y tế Việt Nam (HAIVN) và sự vào cuộc của các đơn vị, địa phương, đến nay mô hình sàng lọc, chẩn đoán, chăm sóc và điều trị viêm gan B, C tại tuyến y tế cơ sở đã được xây dựng và đang triển khai thí điểm tại 2 huyện Tiên Hải và Quỳnh Phụ. Sau khi thí điểm thành công, mô hình sẽ được nhân rộng ra các địa phương trong và ngoài tỉnh. Xã An Ninh (Tiên Hải) là một trong những địa phương triển khai thí điểm mô hình chăm sóc, điều trị viêm gan B, C tại tuyến y tế cơ sở. Bác sĩ Nguyễn Thị Hà, Trạm trưởng Trạm Y tế xã chia sẻ: Việc xây dựng mô hình đã mang đến nhiều lợi ích cho y tế cơ sở, nhất là cho bệnh nhân bị viêm gan B, C, giúp chúng tôi có thêm kiến thức để tư vấn cho bệnh nhân tốt hơn tại địa phương. Chúng tôi mong muốn ngành y tế, HAIVN tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ tuyến y tế cơ sở để cán bộ, nhân viên y tế nâng cao năng lực, có thêm trang thiết bị, kinh phí phục vụ tốt hơn công tác truyền thông, quản lý, chăm sóc, theo dõi bệnh nhân viêm gan B, C, góp phần thực hiện thành công mô hình.

Mục đích của dự án là tăng cường cung cấp các dịch vụ sàng lọc, chẩn đoán, chăm sóc và điều trị viêm gan tại tuyến y tế cơ sở. Mục tiêu cụ thể là thiết kế và thử nghiệm thành công một mô hình tốt để phân cấp dịch vụ phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh viêm gan tại tuyến y tế cơ sở cho toàn thể cộng đồng dân cư, dự án được triển khai trong 4 năm (2022 - 2026). Đến nay, sau hơn 1 năm, các đơn vị y tế, cán bộ HAIVN đã làm việc tích cực, trách nhiệm, bám sát lộ trình đề ra, sử dụng hiệu quả nguồn lực sẵn có xây dựng, triển khai thí điểm mô hình. Chặng đường đầu tiên đã hoàn thành, đó là đưa viêm gan B, C là bệnh được quản lý, điều trị ở cơ sở dưới sự giám sát của y tế tuyến trên, hỗ trợ kỹ thuật của cán bộ HAIVN. Năm 2023, các đơn vị đã cùng thiết kế mô hình, thống nhất 4 lĩnh vực can

thiệp (tối ưu hóa lộ trình chăm sóc và điều trị; xây dựng năng lực của nhân viên y tế để quản lý bệnh viêm gan; cải thiện tính sẵn sàng của cơ sở, hệ thống y tế và huy động người dân, cộng đồng vào công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu)... Bên cạnh đó, các đơn vị cũng phối hợp triển khai nhiều hoạt động như: Nâng cao năng lực cho nhân viên y tế; bảo đảm thuốc, vật tư tiêu hao cho dịch vụ khám chữa bệnh viêm gan B, C; thực hiện các thủ tục để người bệnh được thanh toán BHYT khám chữa bệnh viêm gan B, C; kết nối với hội liên hiệp phụ nữ các huyện Tiên Hải và Quỳnh Phụ để triển khai các hoạt động tại cộng đồng; thử nghiệm tích hợp nhiều giải pháp can thiệp, kiểm chứng việc kết hợp lồng ghép sàng lọc viêm gan với các dịch vụ khám chữa bệnh hiện có tại bệnh viện huyện và hỗ trợ kết nối điều trị mang lại hiệu quả... Tại các trạm y tế xã, thị trấn triển khai thí điểm mô hình, cán bộ, nhân viên y tế được tập huấn, nâng cao năng lực truyền thông về phòng, điều trị bệnh. Đối với Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ và Bệnh viện Đa khoa Tiên Hải, ngành y tế, HAIVN đã hỗ trợ kỹ thuật cho việc thực hiện sàng lọc, kết nối chẩn đoán, chăm sóc và điều trị... Qua thời gian triển khai thí điểm tại hai bệnh viện đã đạt được những kết quả tích cực.

Ông Trần Văn Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ cho biết: Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ là 1 trong 2 đơn vị đầu tiên của tỉnh triển khai thí điểm điều trị viêm gan B, C ở tuyến huyện. Hiện Bệnh viện đã làm các quy trình, thủ tục liên quan đến khám, điều trị viêm gan B, C đã được thanh toán bảo hiểm y tế. Đến nay, các thủ tục khám chữa bệnh viêm gan B, C đã được bảo hiểm y tế thanh toán. Qua thống kê, từ đầu năm đến ngày 18/3 Bệnh viện đã khám sàng lọc cho gần 1.250 người. Người có hội hội liên hiệp phụ nữ các huyện Tiên Hải và Quỳnh Phụ để triển khai các hoạt động tại cộng đồng; thử nghiệm tích hợp nhiều giải pháp can thiệp, kiểm chứng việc kết hợp lồng ghép sàng lọc viêm gan với các dịch vụ khám chữa bệnh hiện có tại bệnh viện huyện và hỗ trợ kết nối điều trị mang lại hiệu quả... Ông Phạm Nam Thái, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Mô hình chăm sóc và điều trị viêm gan B, C là kết quả phối hợp của các bên liên quan nhằm thu hẹp khoảng trống trong việc phát hiện sớm, nâng cao kết nối dịch vụ chẩn đoán, điều trị viêm gan B, C tại tuyến y tế cơ sở. Sau khi thực hiện thí điểm bài bản, hiệu quả sẽ nhân rộng ra các địa phương khác. Theo chỉ đạo của Bộ Y tế, viêm gan B, C phải được quản lý ngay tại cơ sở; phần đầu đến năm 2030 loại trừ viêm gan B, C ra khỏi cộng đồng. Do đó, nhiệm vụ năm 2024 và những năm tiếp theo rất lớn, cần có sự chung tay, vào cuộc tích cực hơn nữa từ các địa phương, đơn vị, nhất là những người trực tiếp làm công tác y tế. Từ những kết quả bước đầu, năm 2024, các đơn vị sẽ thực hiện các lộ trình tiếp theo đó là sàng lọc tại cộng đồng; lồng ghép viêm gan B, C vào những bệnh viện khám chữa bệnh khác của cơ sở y tế; duy trì đường dây điện thoại tư vấn cho người bệnh; nâng cao năng lực cho nhân viên y tế; hỗ trợ làm sàng từ cấp quốc gia, cấp tỉnh cho các cơ sở y tế triển khai mô hình; xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe, nâng cao nhận thức và khuyến khích người dân tham gia sàng lọc, chăm sóc, điều trị viêm gan B, C... Hiện nay, tỷ lệ mắc viêm gan ở Việt Nam vẫn ở mức cao, nhiều bệnh nhân đến khám, điều trị khi đã ở mức độ nặng. Khi bệnh nhân mắc viêm gan phát hiện ở giai đoạn muộn, gan mất hoàn toàn chức năng và không thể phục hồi, bệnh biến chứng thành xơ gan, ung thư gan, tỷ lệ tử vong rất cao. Do đó, khi mô hình chăm sóc, điều trị viêm gan B, C tại cơ sở được hoàn thiện, triển khai nhân rộng sẽ giúp phát hiện sớm, chăm sóc, điều trị kịp thời cho người bệnh; giảm tỷ lệ bệnh nhân nặng gây áp lực cho hệ thống y tế.

HOANG LANH



Nhân viên y tế lấy máu xét nghiệm viêm gan cho người bệnh.

Cựu chiến binh Trịnh Đình Tả dân vận khéo

Đến thôn Tây Hồ, xã Hòa Bình (Vũ Thư) hỏi thăm nhà cựu chiến binh (CCB) Trịnh Đình Tả, người dân ở đây ai cũng biết bởi ông là người nhiệt tình, trách nhiệm với phong trào của địa phương, khéo trong công tác dân vận, nhất là trong xây dựng nông thôn mới. Sau 6 năm phục vụ trong quân ngũ (1976 - 1982) và 35 năm công tác trong ngành giáo dục, năm 2018, CCB Trịnh Đình Tả nghỉ hưu theo chế độ, được tin nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn. Phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, với bề dày kinh nghiệm làm công tác quản lý giáo dục, CCB Trịnh Đình Tả luôn sáu sát, lắng nghe các vấn đề mà nhân dân bức xúc, kiến nghị để báo cáo cấp trên giải quyết. Ông luôn tâm niệm, muốn phong trào của địa phương phát triển đi lên, điều quan trọng nhất là cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị ở cơ sở phải phối hợp nhịp nhàng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trên cơ sở phát huy tối đa sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Điều đó chỉ có thể đạt được khi công tác dân vận phát huy tối hiệu quả, trong đó mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên phải thực sự là một hạt nhân dân vận khéo. Với quan điểm đó, năm 2014, CCB Trịnh Đình Tả đã đứng ra vận động người dân và



Cựu chiến binh Trịnh Đình Tả (người bên trái) vận động người dân trong thôn phát triển kinh tế.

con em xa quê ủng hộ hơn 30 triệu đồng lắp đặt hệ thống điện thắp sáng đường quê với chiều dài hơn 600m. Ông cho biết: Lo lắng nhất của tôi khi vận động nhân dân ủng hộ kinh phí làm hệ thống đèn điện thắp sáng đường quê là việc người dân ngần ngại thu, chi không minh bạch. Chính vì thế, tôi đã công khai mọi khoản thu, chi, số tiền ủng hộ của nhân dân, đồng thời vận động các đoàn thể cùng vào cuộc. Khi người dân được hưởng

lợi từ việc thắp sáng đường quê đã ủng hộ thêm 52 triệu đồng lắp đặt thêm gần 1.200m đường điện. Từ cuối năm 2020, các trục đường trong thôn đều được thắp sáng vào ban đêm, người dân đi lại rất thuận lợi. Tham gia xây dựng nông thôn mới, CCB Trịnh Đình Tả đã em xa quê ủng hộ hơn 165 triệu đồng xây dựng tường bao, mua sắm phòng rơm, loa máy, ghế ngồi ở nhà văn hóa thôn

phục vụ sinh hoạt cộng đồng của nhân dân; vận động nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí, hiện vật để xây dựng tủ sách cộng đồng với gần 1.000 cuốn sách các loại. Năm 2023, ông đã nhờ người lập dự toán và báo cáo Đảng ủy, UBND xã xây dựng tuyến đường vào nghĩa trang của thôn với tổng chiều dài hơn 300m, tổng kinh phí vận động được hơn 400 triệu đồng; sau khi hoàn thiện tuyến đường còn thừa hơn 100 triệu đồng, ông

chuyển về các thôn khác để xây dựng công trình phúc lợi của địa phương. Vốn là nhà giáo, CCB Trịnh Đình Tả luôn quan tâm đến công tác khuyến học, khuyến tài của địa phương. Từ năm 2021 đến nay, ông đã tự nguyện ủng hộ, vận động nhân dân xây dựng quỹ khuyến học và trao thưởng cho 120 học sinh có thành tích học tập tốt. Ngoài ra, ông thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà những hộ có hoàn cảnh khó khăn, vận động nhân dân phát triển kinh tế. Ngoài ra, ông cùng với vận động các hộ dân trong thôn cho thuê lại hơn 4.000m² đất ruộng để trồng màu. Khi hỏi về bí quyết vận động bà con góp tiền của, công sức để xây dựng các công trình phúc lợi, CCB Trịnh Đình Tả chia sẻ thêm: Các cụ có câu "Nói phải củ cải cũng nghe". Để vận động bà con mình phải đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, muốn người ta đóng góp thì bản thân mình phải gương mẫu đóng góp trước. Với con em xa quê tôi không chỉ gọi điện hỏi han tình hình sức khỏe, đời sống mà còn viết thư tay động viên, công khai những đóng góp của họ tại các cuộc họp của thôn. Ngoài ra, muốn làm dân vận tốt thì bản thân mình phải thật tâm huyết, trách nhiệm với phong trào. Ông Nguyễn Văn Liên, Chủ tịch Hội CCB xã Hòa Bình đánh giá: Với những đóng góp của mình, nhiều năm liền CCB Trịnh Đình Tả được Hội CCB huyện, Hội CCB xã và cấp ủy, chính quyền địa phương khen thưởng.

TIẾN ĐẠT

ĐÔNG HƯNG Tập huấn phát triển kinh tế nông nghiệp theo chuỗi giá trị và phát triển du lịch nông thôn

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đông Hưng phối hợp với Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn, xã Hồng Việt vừa tổ chức hội nghị tập huấn phát triển kinh tế nông nghiệp theo chuỗi giá trị và phát triển du lịch nông thôn. Tại hội nghị, các đại biểu là cán bộ, thành viên HTX DVNN xã, Hội Làm vườn xã, HTX Cây giống, cây cảnh Hồng Việt, các chủ vườn trên địa bàn xã được thông tin về các chủ trương của Đảng, Nhà nước, tỉnh, huyện về phát triển kinh tế nông nghiệp và phát triển du lịch nông thôn. Các đại biểu cũng được truyền đạt nội dung về sự cần thiết, tính đa giá trị, những nội dung cơ bản của phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn gắn với chuyển đổi số; cách xây dựng, cung ứng sản phẩm du lịch đặc thù địa phương... Các đại biểu đã tham quan một số mô hình kinh tế vườn, di tích lịch sử, văn hóa, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trồng hoa, cây cảnh... Thông qua tập huấn nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ phụ trách nông nghiệp, các HTX và các hộ nông dân trên địa bàn xã Hồng Việt kiến thức cơ bản về phát triển kinh tế nông nghiệp theo chuỗi giá trị, nông nghiệp số, phát triển du lịch cộng đồng và du lịch nông thôn. Từ đó xác định lợi thế của địa phương, của hộ gia đình để xây dựng thành công mô hình nâng cao giá trị sản xuất cây giống, cây cảnh phát triển nông nghiệp gắn với du lịch địa phương theo các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

THU HIỀN



Các đại biểu tham quan, trao đổi kinh nghiệm tại mô hình phát triển kinh tế của gia đình anh Trần Văn Hùng, xã Hồng Việt.